

~~ลับ~~



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๖๖๒๒

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๔๗๘
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๖ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๖ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติที่อาจเกิดผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเสียหายจากการลดลงของรายได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิต โดยข้อเสนอโครงการในครั้งนี้มีรูปแบบของการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้มีการกำหนดเพดานการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีส่วนร่วมในการซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับไปดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๖

๒. รูปแบบของการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกร เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเป็นไปได้ของการนำวิธีการประเมินความเสียหายในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อใช้ในการดำรงชีพหรือวางแผนการผลิตในฤดูกาลผลิตถัดไปได้อย่างทันท่วงที

๓. สำหรับการกำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพืชผลของไทยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเห็นควรให้

/หน่วยงาน...

~~ลับ~~

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน และข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนุชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑
E-mail: sasithorn@nesdc.go.th